

# การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ

## สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย



การประชุมสัมมนาวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๑

สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

ระหว่างวันที่ ๖-๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรนิติบุคคลองค์กรหนึ่ง จัดทะเบียนก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๑๕ นับถึงวันนี้ สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย มีอายุถึง ๔๗ ปี ดำเนินกิจกรรมในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของชาติให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยั่งยืน โดยมีระบบปฏิบัติการร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู ของ แต่ละโรงเรียนทั่วประเทศ, ชมรมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครอง ตลอดจนองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยกิจกรรมทั่วไปจัดให้มีการประชุมสัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน การแสดงปาฐกถา การอภิปราย การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ ตลอดจนการให้ขวัญกำลังใจยกย่ององค์กรและบุคคลต่าง ๆ ในการนี้สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย จัดโครงการสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๖-๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ดร.นิวัต นาคะเวช นายกสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ในหัวข้อ “คุณธรรมนำความรู้ ผู้ปกครองเสริมสร้าง สู่เส้นทางชีวิตที่ยั่งยืน” เป็น ประเด็นสำคัญอย่างยิ่งในการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ เนื่องจากในยุคปัจจุบันการที่จะพัฒนาให้คนในสังคมเป็นคนดี มีคุณธรรมควบคู่กับการเสริมสร้างความรู้ เพื่อไปสู่เส้นทางชีวิตที่ยั่งยืนนั้น ควรเริ่มจากคนที่อยู่ใกล้ตัว สิ่งเหล่านี้จะ เกิดได้จากการดำเนินชีวิตให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในสังคมเล็ก ๆ ไปสู่คนในสังคมใหญ่ ซึ่งการที่จะดำรงตนให้ เป็นผู้มีประโยชน์ต่อสังคม เป็นสังคมที่อุดมปัญญามากขึ้น ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง ซึ่งพ่อแม่ยุค 4.0 ต้อง ร่วมกันสร้างคือ ต้องร่วมกันพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี และเก่ง สามารถพึ่งตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ สามารถใช้ สติปัญญาในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมระดับท้องถิ่น และระดับสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่าง สมบูรณ์แบบ อย่างรู้เท่าทัน และมีความสุข เป็นที่ต้องการของสังคมโลก

ในโอกาสอันดีนี้ คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่องค์กรและบุคคลดีเด่นต่าง ๆ อาทิ องค์กรเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนดีเด่น, สมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น, นายกสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น, อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น,

บุคคลดีเด่นของสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยและบรรยายพิเศษจาก พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธรรมวฑฺฒโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เรื่อง “คุณธรรมนำความรู้ ผู้ปกครองเสริมสร้าง สู่เส้นทางชีวิตที่ยั่งยืน”

สำหรับการประชุมในปีนี้อาจจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวนประมาณ ๑,๕๐๐ คน ประกอบด้วยนายกสมาคมฯ / ประธานชมรมฯ / อุปนายกฯ / กรรมการสมาคมฯ / ชมรมฯ และบุคคลที่มีผลงานดีเด่น / เครือข่ายผู้ปกครอง / กรรมการดำเนินงาน และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมจากทั่วประเทศ ทั้งนี้คาดว่าจะผู้ร่วมประชุมสัมมนาจะได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนานูตรหลาน และเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติที่ดี และสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลที่ทำงานทุ่มเทเสียสละเป็นประโยชน์ทางการศึกษา โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับผู้ร่วมประชุม